

TRIỂN KHAI HỢP TÁC VỀ ĐÀO TẠO, XÂY DỰNG HẠ TẦNG MẠNG KẾT NỐI VỚI TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM



Ngày 11 tháng 8 năm 2023 đại diện ĐHQGHN đã có buổi tới thăm và làm việc với Trung tâm Internet Việt Nam. Về phía ĐHQGHN có bà Trần Thị Thanh Tú – Trưởng ban Xúc tiến đầu tư, ông Nguyễn Hữu Hiếu – Giám đốc Trung tâm quản lý đô thị đại học, bà Hứa Thanh Hoa - Bí thư Đoàn Thanh niên ĐHQGHN, ông Nguyễn Văn Tánh - Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Quốc tế, Phó Trưởng phòng Phụ trách phòng công tác sinh viên Trường Quốc tế ĐHQGHN.

Đại diện Trung tâm Internet Việt Nam có ông Lê Ngọc Đức - Chủ tịch Hội đồng quản lý, bà Trần Thị Thu Hiền - Phó giám đốc, ông Bùi Quang Chiến - Phó trưởng đài DNS-VNIX, bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Trưởng phòng Hợp tác- Quản lý tài nguyên, ông Thái Hữu Lý - Trưởng phòng Phát triển tên miền, bà Nguyễn Thu Hiền - Trưởng phòng Tổ chức hành chính, nhân sự và ông Hoàng Xuân Hiếu - Trưởng chi nhánh VNNIC tại Đà Nẵng

Trung tâm Internet Việt Nam sẽ tư vấn Trung tâm quản trị Đại học số ĐHQGHN, Trung tâm quản lý đô thị đại học ĐHQGHN về quy hoạch hạ tầng mạng kết nối của VNU, kết nối VNIX - hệ thống các điểm chuyển mạch để kết nối trung chuyển lưu lượng Internet trong nước giữa các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet ISP.) Trung tâm Internet Việt Nam sẽ hỗ trợ ĐHQGHN triển khai Ipv6 (Internet Protocol Version 6) - phiên bản địa chỉ Internet mới thay thế cho phiên bản IPv4 để phát triển hạ tầng thông tin và Internet bền vững hơn.

Hai bên cũng đề xuất các nội dung triển khai hợp tác về đào tạo các kiến thức từ cơ bản đến nâng cao về Internet cho sinh viên VNU, xây dựng chương trình hỗ trợ sinh viên VNU xây dựng website cá nhân với tên miền ID.VN, hỗ trợ sinh viên VNU sử dụng công cụ đo tốc độ Internet, Ispeed. Trung tâm Internet Việt Nam sẽ tạo điều kiện cho các sinh viên Trường Quốc tế thuộc nhóm ngành Công nghệ, kỹ thuật gồm Công nghệ thông tin; Tự động hoá; Logistics; Phân tích dữ liệu kinh doanh, ngành Kinh tế và Quản lý gồm: Kinh doanh Quốc tế; Kế toán và Phân tích Kiểm toán; Quản lý; Marketing; Tài chính và kinh doanh số, sinh viên ngành ngôn ngữ ứng dụng thực tập tại VNNIC. Trung tâm Internet Việt Nam sẽ cử cán bộ tham gia với tư cách diễn giả chia sẻ kiến thức chuyên ngành tại cơ sở của trường.

Hai bên hi vọng sẽ sớm hoàn thiện cơ sở hạ tầng kết nối internet tốc độ cao, ổn định phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu, làm việc của các cán bộ, học viên, sinh viên, học sinh ĐHQGHN. Mỗi sinh viên ĐHQGHN sẽ được miễn phí 1 tài khoản tên miền ID.VN trong hai năm. Đồng thời, qua liên kết đào tạo, thực tập thực tế, Trung tâm Internet Việt Nam sẽ tuyển dụng được đội ngũ nhân viên chất lượng cao phù hợp nhu cầu của trung tâm.

ĐHQGHN HỢP TÁC VỚI TẬP ĐOÀN DABACO TRONG LĨNH VỰC VI SINH



Tập đoàn DABACO Việt Nam – đơn vị Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới – là một Tập đoàn hoạt động đa ngành nghề, trong đó, lĩnh vực chính là sản xuất thức ăn chăn nuôi, giống gia súc, gia cầm và chế biến thực phẩm. DABACO là một trong những thương hiệu xuất hiện sớm nhất trên thị trường thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam và là một trong 10 doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi lớn nhất cả nước. Đến nay các sản phẩm của DABACO đã có mặt tại các tỉnh thành của Việt Nam, với hệ thống hàng ngàn đại lý, nhà phân phối do DABACO luôn ưu tiên mọi nguồn lực để liên tục đưa ra các sản phẩm và giải pháp mới, tiện ích, đáp ứng được nhu cầu, đòi hỏi ngày càng cao của người tiêu dùng và thị trường.

Tiếp nối hỗ trợ của DABACO trong chương trình Trại hè thủ lĩnh ĐHQGHN, ngày 8/8/2023, tại Nhà Điều hành Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tại Hòa Lạc đã có buổi làm việc giữa ĐHQGHN với tập đoàn DABACO.

Về phía ĐHQGHN có PGS.TS Phạm Bảo Sơn – Phó Giám đốc ĐHQGHN, PGS.TS Trần Thị Thanh Tú – Trưởng ban Xúc tiến đầu tư, TS. Trịnh Thành Trung - Viện trưởng Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học, bà Bùi Thị Hải – Chánh Văn phòng Câu lạc bộ Nhà khoa học ĐHQGHN cùng một số lãnh đạo, nhà khoa học ĐHQGHN.

Đại diện Tập đoàn DABACO có ông Nguyễn Khắc Thảo - Tổng Giám đốc, Bà Nguyễn Thị Huệ Minh - Chánh Văn phòng cùng các Chuyên gia và lãnh đạo 1 số đơn vị thuộc Tập đoàn.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo của DABACO đã đi thăm thực tế tại Xưởng Sản xuất thực nghiệm tại Hoà Lạc thuộc Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học – một trong những đơn vị nghiên cứu tiên phong và chuyên sâu về lĩnh vực vi sinh vật và công nghệ sinh học, được đầu tư các trang thiết bị lên men Sartorius (Đức) và Marubishi (Nhật Bản) phục vụ cho các hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) các sản phẩm sinh học. Đại diện DABACO đề xuất đặt hàng các nhà khoa học ĐHQGHN các nghiên cứu sản xuất chủng giống, qui trình lên men để sản xuất sản phẩm khô đậu nành lên men phục vụ sản xuất thức ăn chăn nuôi.

Sau buổi làm việc, các nhà khoa học của Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học sẽ sang khảo sát và tiến hành triển khai thử nghiệm tại các cơ sở sản xuất của DABACO. Với các thế mạnh về nhân lực, hệ thống trang thiết bị hiện đại, các nhà khoa học ĐHQGHN sẽ sớm hỗ trợ DABACO đưa ra các giải pháp hữu ích giúp tập đoàn phát triển sản phẩm an toàn, hiệu quả, bền vững.